
 
 

Skólaráð Hofsstaðaskóla 

18. febrúar 2021 kl. 14.30. Fundur haldinn á Skype 
Fundinn sátu:  
Hafdís Bára Kristmundsdóttir, Guðbjörg S. Petersen og Hafrún Lilja Elíasdóttir, Erla Guðmundsdóttir, 
fulltrúi annarra starfsmanna, Kristrún Sigurðardóttir, fulltrúi grenndarsvæðis, fulltrúar foreldra ekki 
mættir: Elín Vilhjálmsdóttir og Sindri Gústav B. Snævarsson, fulltrúar nemenda. Margrét Einarsdóttir 
aðstoðarskólastjóri.  
 
Dagskrá:  

1. Skóladagatal 2021-2022. Grunnskólar og leikskólar gerðu tillögur að dagatali og 
formenn skólanefndanna ásamt forstöðumanni fræðslu og menningarsviðs settu þær 
saman í eina sem er hér lögð fram. Skólaráð gefur umsögn um skóladagatalið. Rætt 
um að það vanti starfsdag í nóvember það er ekki mikil not fyrir starfsdag 15. 
september. Skertir dagar eru fjórir á næsta skólaári en mega vera tíu. Skólarnir voru 
beðnir um að samræma nemenda- og foreldrasamtalsdaga þar sem það hentar 
sérúrræði i Garðahrauni betur.  

2. Umsögn um skóladagatal. Tillaga var send með fundarboðinu. Ákveðið að setja inn 
athugasemd um hversu snemma fyrsti skipulagsdagurinn er 
 

3. Fræðsla til foreldra. Hugmynd hefur komið upp um að foreldrafélagið bjóði upp á 
netfyrirlestur um netnotkun og samfélagsmiðla barna og ungmenna. Aðrir skólar hafa 
verið að gera það sama og hefur líkað vel. Ekki vitað hvað þetta kostar en hugsanleg 
getur skólinn komið að. T.d. forvarnasjóður Garðabæjar.  
Það hefur ekki verið fjáröflun til foreldrafélagsins í vetur. Snákaspilið var keypt og á 
að fara á útisvæðið. Það er mikil þörf á forvarnarfræðslu fyrir foreldra í Garðabæ.  
Það kom póstur frá formanni foreldrafélagsins eftir fundinn um að málið væri í 
athugun og stjórnin fundi eftir vetrarfríið.  
 

4. Rannsóknir og kannanir. Skólapúlsinn er lagður fyrir úrtak nemenda í 6. og 7. bekk 
þrisvar sinnum á ári. Annað hvert ár er foreldrakönnun og er hún opin núna. Svörun 
þarf að vera 80% og verið er að ýta á þá sem eru í úrtaki. Rannsókn og greining leggur 
fyrir Ungt fólk- hagir og líðan í 5. – 7. bekk árlega. Þeirri fyrirlögn var að ljúka. Börn og 
netmiðlar 2021 er nýju rannsókn meðal nemenda í 4. – 10. bekk um netnotkun. 
Hofsstaðaskóli og Garðaskóli eru í úrtaki og verður hún lögð fyrir í mars.  
 

5. Betri Garðabær: Hægt að koma með tillögur að einhverju sem bætir Garðabæ, 
aparólan á skólalóðinni var t.d. ein svona tillaga á sínum tíma. Kennarar verða 
upplýstir um þetta og geta þeir hvatt nemendur til að taka þátt.  

6. Önnur mál 
Samningur við skólamat er að renna út og er Garðabær að skoða í hvort það eigi að 
endurnýja samninginn. Nemendur í skólaráði eru í mataráskrift og eru sáttir við 
matinn.  
Hofsstaðskóli fer í útttekt hjá menntamálaráðuneytinu nú í apríl/maí.  
Dagbók er virk í mentor. Fulltrúi grenndarsamfélags spurði um hana. Fært er inn í 
hana eftir ákveðnum reglum.  



Það hefur verið álag á Höllina nú á seinni stigum COVID þar sem fyrsti bekkur er alla 
daga þar í frístundaheimilinu vegna fjöldatakmarkana. Skoðað verður hvort hægt sé 
að færa þau inn í Regnboga og 2. bekkur verði í stofum.  

 

Fundi slitið kl. 15.30.      

Margrét Einarsdóttir 


